

Đề phổ biến trên các phương tiện truyền thông
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280



Liên lạc: John Montanez
(714) 741-5200/johnmo@ggcity.org
Ban Phục vụ Cộng đồng

Thứ Tư, 18 tháng Chín, 2024

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ ẨM THỰC VỚI CÁC NHÀ HÀNG ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC YÊU THÍCH VÀ BUỔI HOÀ NHẠC TẠI KHU 'DOWNTOWN' CỦA THÀNH PHỐ

Thành phố Garden Grove giới thiệu sự kiện 'Foods of Garden Grove Live', một chương trình trải nghiệm các món ăn lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố với những nhà hàng, quán nước được yêu thích nhất tại thành phố. Sự kiện sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 4 tháng Mười, từ 5:30 chiều đến 8:30 tối tại công viên Village Green Park, 12732 Main Street ở 'downtown' Garden Grove. Sự kiện còn bao gồm âm nhạc, phần nghệ sĩ chính sẽ được cập nhật tại Garden Amp Historic Main Street. Chương trình và buổi hòa nhạc miễn phí, nhưng cần mua vé để ăn thử các món ăn.

Các nhà hàng và quán nước địa phương nhận lời tham gia chương trình bao gồm Aum Beer, Azteca Restaurant and Lounge, Barrio, Brodard Chateau, Carolina's Italian Restaurant, Da Vien Coffee, Garlic and Chives, Henry's Bar & Grill, Los Sanchez, Loving Hut, Phin Smith, Pho Redbo, Sabroso! Mexican Grill, và Smoke Queen BBQ.

Mọi người có thể lựa chọn nếm thử các món ăn bằng cách mua trực tuyến hoặc tại sự kiện:

- Fun Pack - ăn thử 5 món với giá \$10;
- Foodie Pack - ăn thử 12 món với giá \$20;
- Family Pack - ăn thử 20 món với giá \$30.

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ ẨM THỰC VỚI CÁC NHÀ HÀNG ĐỊA PHƯƠNG 2-2-2

Vé vào VIP Lounge có giá \$45 mỗi người, bao gồm 10 món nếm thử, các món khai vị đặc sắc, và hai vé nước uống có cồn (21 tuổi trở lên để mua vé VIP và nhận vòng đeo tay.)

Thông tin về các nhà hàng, hoạt động miễn phí và buổi hòa nhạc sẽ được cập nhật trong những tuần tới.

Sự kiện 'Foods of Garden Grove Live' là một phần của việc tái khởi động chương trình 'Foods of Garden Grove' của Thành phố, làm nổi bật hơn 100 địa điểm ăn uống với ẩm thực quốc tế được chọn lọc ở Garden Grove.

Sáng kiến này nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ của thành phố, cung cấp một chuyến tham quan vòng khu vực thành phố, bao gồm Little Saigon ở Garden Grove và Koreatown ở Orange County, cùng với các quán ăn có nguồn gốc Châu Mỹ Latin, những món yêu thích tại địa phương và nhà hàng được Michelin Guide vinh danh. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.ggcity.org/fogg.

Để tìm hiểu thêm chương trình 'Foods of Garden Grove Live' hoặc mua vé thử các món ăn tại sự kiện tổ chức vào tháng Mười, xin vào trang mạng www.ggcity.org/fogglive.

###